
 
รายงานการประชุมสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

 ครั้งที่ 8/๒562 
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา ๑๓.2๐ – ๑6.๓๐ น. ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารใหม่  

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
---------------------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางนนธนวนัณท์   สุนทรา    ผู้อ านวยการ 
2. นางกิติมา   พัวพัฒนกุล  หัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3. นายสุทิน  ปุณฑริกภักดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
4. นางสุรีพร  เกียรติวงศ์ครู  รักษาการหัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิต 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
5. นางสาวกัญจนา กันทะศร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางสาวเขมิกา  ฉัตรก้องภพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางสาวศิรประภา สายสวาท  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
8. นางสาวน  าตาล จบปาน   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
9. นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่   นักวิชาการศึกษา 
10. นางสาวมานิ  เนกขัมม์   นักวิชาการศึกษา 
11. นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์  นักวิชาการศึกษา 
12. นางมนัสนันท์ สรรพสิทธิ์  ธุรการและบริการเอกสาร 
13. นายธีรยุทธ  ชูพุทธพงศ์         พนักงานคอมพิวเตอร์และธุรการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.25 น. 
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
เรื่อง ตัวช้ีวัดพัฒนาการสมวัย 0-5 ปี 
ประธานการประชุมแพทย์หญิงนนธนวนันท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการเยี่ยมเสริมพลัง การด าเนินงาน DSPM ตามตัวชี วัดพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 
ได้แก่ ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ได้ 88%  ร้อยละสงสัยล่าช้าได้ 25%  ร้อยละการ
ติดตามช่วยเหลือได้ 92.4% 

ปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์สถานการณ์ มีดังนี  
1. เจ้าหน้าทีข่าดความช านาญในการคัดกรองพัฒนาการและมีการเปลี่ยนงาน/ย้ายงาน  
2. การลงข้อมูลในระบบ HDC ของพื นที่ไม่ถูกต้อง  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี  
1. ท าให้พ่อแม่ เข้าใจการเลี ยงดูลูก โดยสอนให้ใช้เครื่องมือ DSPM หลังคลอด  
2. จัดท า Application เพ่ือให้ทันสมัยสะดวกในการใช้งานส าหรับพ่อแม่ 
สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ภาคกลาง เขต 4 5 6 



1. เขต 4 การด าเนินงานภาพรวมยังไม่ดีขึ น ศูนย์อนามัยที่ 4 มีต้นทุนที่ดีมีพยาบาลเฉพาะ
ทาง มีศูนย์เลี ยงเด็ก และพ่ีเลี ยงเด็กแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอบรม และยังไม่ได้รับการ
พัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็ก สพด. ควรเข้าไปเป็นพี่เลี ยงในการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก  

2. เขต 5 ผ่านเกณฑ์ จุดเด่น คือการมีเครือข่ายที่ดี รพ สต อ าเภอ จังหวัด 
3. เขต 6 พอใช้ได้ จุดเด่น คือการจับปัญหา และน ามาท าศึกษาวิจัย เช่นการแจกยาน  าธาตุ

เหล็ก ท าให้เด็กซีดลดลงอย่างชัดเจน ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างสนามเด็กเล่นในพื นที่
จังหวัด  

ข้อแตกต่างจากเขตอ่ืนๆ คือ เป็นชุมชนเมืองท าให้การติดตามได้ไม่ทั่วถึง 

มติประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
  การรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 7/2562 ขอยกไปในการประชุมครั งต่อไป 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
เรื่อง การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 

ประธาน ให้คุณสุทินรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 
คุณสุทิน รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 รวมงบประมาณ
ทั งหมดที่มีการเบิกจ่าย ได้ 75% จากเป้าหมายสิ นเดือนมิถุนายนต้องได้ 84% ถ้าจะให้ได้ตาม
เป้าหมายต้องเร่งด าเนินการรายการจัดซื อจัดจ้างที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จและเร่งการเบิกจ่ายการ
ก่อสร้างลานจอดรถยนต์งวดที่ 1 ประมาณ 3 แสนกว่าบาท ให้ได้ก่อนสิ นเดือนมิถุนายน 2562 
 
ประธาน มอบหมายให้คุณน  าตาล และคุณธวัช กลุ่มอ านวยการติดตามเรื่องการเบิกจ่ายสร้างลานจอด
รถงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
 
คุณศิรประภา รายงานรายการที่จะเบิกจ่ายเพ่ิมเติมในเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี   
 
รายการ งบประมาณที่เบิกจ่าย  ผู้รับผิดชอบ 
ค่าทาสีและซ่อมห้องนมแม่ ของศูนย์วัลลภ 33,000 คุณมานิ 
ค่าซ่อมแซม ของเด็กกลาง 15,000 คุณมนัสนันท์ 
ค่าลงทะเบียน/อบรมของนักวิชการ 40,000 คุณศิรประภา 
ค่าป้ายบอกทางอาคารใหม่ 18,000 คุณเขมิกา 
ค่าเยี่ยมเสริมพลังของ ผอ.และนพ.ธีรชัย 8,000  คุณศิรประภา 
ค่าเยี่ยมเสริมพลังของ นพ.ธีรชัย 10,000 
ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย 84,000  
ค่าน  ามันเชื อเพลง 4,500 
ค่าเดินทางไปราชการเชียงใหม่ คุณสุรีพร 10,000 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 45,000  
งบลงทุน 3000,000  
รวม 565,500 โดยประมาณ 



 
ประมาณการถ้าสามารถเบิกจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุน อีก 565,500 บาท ก่อนสิ นเดือน

มิถุนายน 2562 จะท าให้ได้ยอดเพ่ิมเป็น 81.38%  
 
คุณสุทิน เสนอให้เร่งขั นตอนการจัดซื อจัดจ้างตามแผนให้แล้วเสร็จ 26 มิถุนายน 2562 และให้คุณ
ศิรประภา ด าเนินการสรุปการใช้จ่ายแบบละเอียด เสนอประธานให้ทราบอีกครั ง  
 
มติที่ประชุม ให้มีการเบิกจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 
2562  เพ่ือให้ได้เป้าหมายการเบิกจ่าย 81.38% โดยให้คุณสุทิน และคุณศิรประภา ติดตามและ
รายงานการเบิกจ่ายให้ประธานทราบ ตามรายการดังนี   
 

รายการ งบประมาณที่เบิกจ่าย  
งบลงทุน สร้างลานจอดรถ 300,000 
งบด าเนินงาน 265,500 

 
วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งประธาน cluster สตรีและเด็กปฐมวัยได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติจัดประชุม VDO conference เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ 
สสม. ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 และได้ก าหนดให้เตรียมร่างข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานเข้าวาระ
การประชุม cluster สตรีและเด็กปฐมวัยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยการประชุมครั งนี  สถาบันฯ
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เลขาการประชุม ประธานมอบหมายให้คุณพิชชานันท์ ทองหล่อ และ       
คุณกัญจนา กันทะศร ท าหน้าที่เลขาการประชุมในวันดังกล่าว การตั งเป้าหมายการด าเนินงงานปี 2562 
ก าหนดให้ศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยจะต้องประเมินตนเองผ่านระดับ A ซึ่งมี
ศูนย์อนามัยที่คาดว่าจะด าเนินการผ่านระดับ A ได้แก่ ศอ.ที่ 3,5 และ 7 และในปี 2563 ก าหนด
เป้าหมายให้ศูนย์เด็กเล็กของกระทรวงสาธารณสุข 49 แห่ง ประเมินตนเองผ่านระดับ B 
 
คุณกิติมา เสนอให้น าแนวคิด 3 ช (ชี ชวน ชี แนะ ช่วยเหลือ) มาออกแบบให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและให้
เตรียมเนื อหาของการประชุม เสนอรองอธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ พิจารณา
ก่อนที่จะน าเสนอในการประชุมวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
 
คุณสุทิน เสนอให้คิดมาตรการ 3 ช ส่วนกลางท าอะไร ศูนย์อนามัยท าอะไร  

ประธาน เสนอให้จัดท า power point ให้รองธีรชัยตรวจสอบก่อนน าเสนอรองอธิบดีพิจารณา โดย
เนื อหาควรประกอบด้วย  

1. บทบาทการท างานของส่วนกลาง และศูนย์อนามัย1-12  
2. การแลกเปลี่ยน เรียนรู้การท างานของแต่ละหน่วยงาน 
3. การด าเนินงานของ สพด.  

 



มติที่ประชุม สรุปแนวทาง 3 ช ดังนี  
ชี้ชวน persuade การสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนยอมรับและเห็นว่ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติมีข้อดีอย่างไร โดยร่วมออกแบบร่วมกับ สมส  
ชี้แนะ tutor ได้แก่ 1. การให้ความรู้โดยพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ชี ให้เห็นความส าคัญ การน าไปใช้ 
ให้รู้จักวิเคราะห์ตนเอง และintervention อย่างไร management อย่างไร 2. ควรด าเนินการให้
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานให้ได้ระดับ A รูปแบบการเลี ยงดูเด็กที่ดี มีอะไรที่อยู่ในมาตรชาติ เช่น มี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะส่งเสริมพัฒนาการ 3.สร้างแกนน าในพื นที่ การสร้างทีมโดย
ศูนย์อนามัย โดย สพด เป็นเจ้าภาพในการสร้าง How to โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยคิดรูปแบบ 
ร่วมกัน 4.การมีโรงเรียนพ่อแม่ในศูนย์เด็กเล็ก การท าให้ศูนย์เด็กเล็กเชื่อมโยงกับพ่อแม่  
ช่วยเหลือ 1.สนับสนุนเครื่องมือ DSPM /หนังสือ /การผลิตสื่อ/ของเล่น สถาบันฯมีการออกแบบสื่อ/
อุปกรณ์ที่พ่อแม่สามารถน าไปใช้ในการเลี ยงดูลูกและส่งเสริมพัฒนาการลูกได้ 2.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 4 ภาค เช่น การเยี่ยมเสริมพลัง ตลาดนัดความรู้ น าเสนอ Best practice  
 
ประธาน มอบให้สุรีพร เตรียมเรื่อง การท าอย่างไรเพ่ือให้ได้มาตรฐาน ถอดบทเรียนความส าเร็จ การ
ท าต้นแบบ โรงเรียนพ่อแม่ สนามเด็กเล่น  บทบาท 3 ช ที่ชัดเจน  

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
เรื่อง การจัดเตรียมงานแถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก ณ โรงพยาบาลศิริราช  
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
 
คุณสุรีพร รายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมงาน ดังนี  
1. งานเวที พิธีเปิด ได้มีการเตรียมการแสดงของเด็กวัลลภและเด็กกลาง เกี่ยวกับภาษาท่ีสอง จ านวน 

8-10 คน ่ใช้เวลาแสดง 5-10 นาที 
2. การจัดบู๊ทนิทรรศการ มีเครื่องมือตรวจพัฒนาการ มีครอบครัว 2 ครอบครัว  ได้แก่ครอบครัว

สาธิตประเมินพัฒนาการ และครอบครัวเล่านิทาน (หนังสือนิทาน 100 เล่ม ของ สสส)  มอบ
ครูณิชการณ์ และครูรัชนี รับผิดชอบด าเนินการ  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  ปิดการประชุมเวลา  14.30 น. 
 
         ...............................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (นางสาวกัญจนา กันทะศร) 
               
 

   ................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์) 


